




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
2 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>1. จ.ภูเก็ต เตรียมพร้อม 30 บาทรักษาทุกที่ เฟส 3</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thejournalistclub, thainewsonline, acnews thailandplus)          - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า จ.ภูเก็ต มีแผนขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ในระยะที่ 3 พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ในเดือนเม.ย. 2567 พบมีการเตรียมพร้อมระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของ รพ.ในสังกัด สธ. ทุกแห่งแล้ว เสมือนเป็น 1 จังหวัด 1 รพ. พร้อมให้เร่งเชิญชวนชาวภูเก็ตลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Health ID) ที่รพ.รัฐทุกแห่ง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ และเชิญชวนสถานบริการภาคเอกชน ทั้งรพ. คลินิก ร้านขายยา และร้านแล็บ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการ</p> <p><b>2. 4 จว.นำร่องเบิกจ่าย แล้วยัง 36 ล้านบาท</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, isranews, newswit, thailand4, hfocus)          - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยผลการดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด โดยระหว่างวันที่ 7-25 ม.ค. 2567 มีการให้บริการและเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแล้ว 36.29 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจากรพ./ รพ.สต. หรือ OP Anywhere จำนวน 27.73 ล้านบาท และจากหน่วยบริการนวัตกรรม จำนวน 8.56 ล้านบาท ซึ่งสปสช. จ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการนวัตกรรมได้จริง หากหน่วยบริการนวัตกรรมมีการเบิกจ่ายถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนสามารถจ่ายเงินให้ได้ภายในเวลา 3 วันทำการ และเชิญชวนคลินิกเอกชนประเภทต่างๆ ที่ยังลังเลใจ สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองได้ตลอดเวลา</p>	
<p><b>โครงการพหุหมอ ไปหา ปชช.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์          - นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี เผย จ.ชลบุรี จะจัดโครงการพหุหมอไปหาประชาชนฯ ที่รพ.พนัสสัณโคม จ.ชลบุรี ในวันที่ 17 ก.พ. 2567 ให้บริการตรวจคัดกรอง รักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกล โดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่ 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5. คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.คลินิกทันตกรรม 7.คลินิกกระดูกและข้อ และจัดบริการคลินิกด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งต่อไปยังรพ.เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป</p>	
<p><b>ประชุม คกก.ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยผู้ป่วย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus          - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร สธ. และประชาชน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องการสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน หรือ 3P Safety (Patient, Personal and People) กับสถานพยาบาลในการประชุมวิชาการ HA National Forum ภายใต้กรอบแนวคิด People Safety Goals และแนวปฏิบัติ People Safety Guide รวมทั้งโลก 3P Safety เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. ดำเนินการและนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป</p>	
<p><b>หลายโรงงานยาผลิตแก้ไอปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยนิวส์, thebangkokinsight, plewseengern, thaitabloid, inn, bangkokbiznews, thereporters, topnews, fm91bkk, nationtv, amarintv, ch7, ch8, ch3plus, workpoint, onbnews, INN, mono29) เพจเรื่องเล่าเช้านี้, Drama-addict          - บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. เข้าหลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ ยึดของกลางกว่าหมื่นขวด มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ จนท.ได้จับกุมผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำกระเทียมให้กลุ่มวัยรุ่นนำไปผสมยาเสพติด 4x100 ก่อนตรวจสอบพบมีการลักลอบผลิตยาแก้ไอ ยี่ห้อ IWADIL ใช้ฉลากปลอม จึงแจ้งขอหาผลิตยาปลอม พร้อมส่งดำเนินคดี          ด้าน ภญ.อรุณญา เทพพิทักษ์ ผอ.ศรป. เผย อย.ได้เฝ้าระวังกลุ่มยี่ห้อแก้ไอซึ่งเป็นยาอันตรายที่ต้องควบคุมการผลิตและขายให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้ผลิต ขยายตัวดังกล่าวได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตขยายยาแผนปัจจุบันหรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวช</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรรมเท่านั้น ไม่สามารถขายโดยตรงไปยังประชาชนทั่วไปได้ และผู้ผลิตต้องรายงานการผลิตและขายยาให้แก่ อย. ทุก 4 เดือน หากพบมีการขายยาอันตรายไปยังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p><b>มอบกระเช้าขอโทษอดีต สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., hfocus)  - นายธณนรงค์ แก้วเพ็ชร นำกระเช้าขอโทษ นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัด สธ. กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดฯ ตั้ง กก.สอบสวนข้อเท็จจริงกรณี ชรก.ขายลวนลามลูกน้อง ช่วง ส.ค.60 นายธณนรงค์ตัดตอนคำสัมภาษณ์ของสื่อบางสำนัก ระบุ “เป็นแค่หยอกล้อ ไม่ได้มีเจตนาขู่สาว” และนำไปโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ตอบแบบนี้ก็ได้เธอ” ทั้งที่คำสัมภาษณ์เต็มระบุว่า มีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ข้อความดังกล่าวเป็นการยกคำกล่าวอ้างของผู้ถูกสอบ จนเกิดความเข้าใจผิดยาวนาน 6 ปี ส่งผลให้เกิดการบูลลี่และคุกคามไปจนถึงภรรยาและลูกสาว เสียหายระดับกระทรวงที่ดูแลบุคลากรหลายแสนคน ล่าสุดถึงขั้นตอน อัยการ โดยจะโพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กต่อไป</p>	
<p><b>เสนอกลไกทางเลือกฝุ่น PM2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, thecoverage)  - รศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง ม.ธรรมศาสตร์ เผยการแก้มลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 ต้องมองทั้งกระบวนการของการเกิดปัญหา รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตร ใช้แนวทางจัดทำงบประมาณบูรณาการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน กฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดเพียงฉบับเดียวอาจไม่ใช่เครื่องมือที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ยังมีอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และอาจต้องทบทวนกลไกกฎหมายและนโยบายผสานเชื่อมโยง เช่น กำหนดเขตควบคุมมลพิษ กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลจากผู้ก่อมลพิษ และมาตรการเชิงลงโทษหรือดำเนินการอื่นตามความเหมาะสม</p>	
<p><b>ข้อดีการกินยาลดไขมันในเลือด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ  - กรมควบคุมโรคเปิดข้อมูลใหม่ ข้อดีการกินยาลดไขมันในเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคไตเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 2ส. 1น. คือ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่ต่อสุขภาพ, ควบคุมอารมณ์ความเครียด 2ส. ไม่สูบบุหรี่, ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, 1น. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรหยุดยาเอง</p>	
<p><b>ดนตรีบำบัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กท.ธุรกิจ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, mcot, hfocus)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และกรมการแพทย์ โดยส.สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ส.เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และรพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาด้านดนตรีบำบัดสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ผู้สูงอายุ ชะลอภาวะสมองเสื่อม กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพ เตรียมร่วมวิจัยดนตรีไทยให้ผลดีแค่ไหน หลังเคยวิจัยในเด็ก 8 ขวบพบฟังเพลงไทยบ๊อบ ช่วยค่าสมองดีขึ้นกว่าเพลงคลาสสิก พร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับนโยบายสถานชีวาภิบาล-มะเร็งครบวงจร คัด mou นี้ สปสช.เห็นประโยชน์อาจนำสู่การเพิ่มสิทธิในอนาคต</p>	
<p><b>แผนดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้รับการประสานจากเรือนจำว่าต้องการให้กรมฯ เข้ามาช่วยดูแลด้านจิตใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานกับผู้ต้องขัง จึงมีความเครียด โดยส่งทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต ประเมินช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ  - พญ.มธุรา สุวรรณโพธิ์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่าแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ มีดังนี้ 1.การให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele-psychoiatry 2.การประเมินตรวจเช็คสุขภาพใจผ่านแอป. Mental Health Check In หรือ www.วัดใจ.com 3.การให้ความรู้กับบุคลากรในการดูแลด้านจิตใจ 4.การจัดการความเครียด และ5.การจัดทีมสหวิชาชีพลงไปให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่อง Biofeedback ประเมินความเครียด และให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและติดตามต่อเนื่องในรายที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษา คาดจะเริ่มภายในเดือน มี.ค. 67</p>	
<p><b>ความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.  - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กอาชีวะ ช่างกล ที่เกิดขึ้นบ่อยในขณะนี้ว่า วัยรุ่นต่างต้องการจะมีตัวตนในสังคม จึงต้องมีบางอย่างที่ผูกโยงกันเป็นเครือข่าย จนเกิดเป็นความภูมิใจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกิดค่านิยมสถาบันที่ทำให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจ ส่วนการแสดงออกจะต้องอาศัยพื้นฐานครอบครัวเป็นอันดับแรก ต่อมาก็ระบบโรงเรียน ระบบรุ่นพี่ เพราะหากเด็กที่มีต้นทุนที่ดี ต่อให้รุ่นพี่ทำไม่ดี เด็กก็ไม่ทำตาม</p> <p>- พญ.ศุภฤกษ์ จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่มีข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ใช้ความรุนแรง มักจะเกิดลักษณะการลอกเลียนแบบ (Copy Cat) ขึ้น พร้อมแนะนำสื่อควรนำเสนอข้อมูลว่าความรุนแรงไม่ใช่ความเท่ และความนิยมของสถาบันก็ไม่ใช่ความผิด จึงไม่ควรมีการตีตราสถาบันหรือตัวเด็กที่ก่อความรุนแรง แต่ควรตีตราความรุนแรง พร้อมยืนยันการจะแก้ไขปัญหานี้จะต้องไม่ใช่ความรุนแรง ไม่ใช่การประณามโจมตี เพราะไม่สามารถการันตีได้ว่าเมื่อเจ็บตัวหรือทำให้อายแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง บางครั้งอาจจะได้ผลแต่ก็จะมีผลข้างเคียงตามมา</p>	
<p><b>3 ข้อปฏิบัติ เมื่อสงสัยบุตรหลานได้รับความรุนแรง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ เผยข้อเสนอหากสงสัยว่าบุตรหลานอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง มีดังนี้ 1.สังเกตร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย พฤติกรรม หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็ก 2.ใส่ใจรับฟังใช้เวลาพูดคุยมากขึ้น เข้าใจในสิ่งที่ลูกกำลังสื่อสารโดยไม่ด่วนตัดสิน และ 3.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวให้ลูกสามารถสื่อสาร หรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้โดยไม่ถูกบ่นหรือตำหนิ หากพบว่าเด็กมีพฤติกรรม อารมณ์ความคิด ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ควรพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยจากกรณีที่มีคำเตือนว่า นมวัวมีสารไดออกซินทำให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานการปนเปื้อนสารไดออกซินในนมวัวที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ และในการผลิตผลิตภัณฑ์นมวัวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ ทั้งยังได้มีการขออนุญาตผลิตอย่างถูกต้องจาก อย. เรียบร้อยแล้ว</p>	
<p><b>ปลดล็อกข้อห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายธนากร คุปต์จิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) กล่าวว่า การที่มีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ยังเป็นอุปสรรคและผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวเกินควร และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งกลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะมีการยื่นหนังสือต่อ นายกฯ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ ในฐานะประธานคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ รวมทั้ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ในฐานะประธาน คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ทั้งการปลดเวลาห้ามจำหน่าย กำหนดโซนการห้ามขายที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน การขยายเวลาสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการยกเว้น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น รวมถึงยืนยันในการบังคับใช้กฎหมายที่จะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนและการป้องกันการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์อย่างเข้มขันและมีประสิทธิภาพด้วย</p>	
<p><b>ความคืบหน้าเด็ก ป5.โตตึก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.หลังสวน จ.ชุมพร กล่าวถึง ความคืบหน้ากรณีเด็กนร.หญิงอายุ 9 ปี ชั้น ป.5/3 รร.ชุมชนวัดขันเงิน ปีนหน้าต่างอาคารชั้น 2 แล้วกระโดดลงมาร่างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส ว่า ขณะนี้เด็กรักษาตัวที่ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เริ่มรู้สึกตัว ผู้ปกครองและแพทย์ต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคิดที่จะทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา เบื้องต้นทราบว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการตั้งใจกระโดด ไม่มีใครทำร้าย ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง</p>	
<p><b>ช่วยเหลือหนุ่มวัย 33 มีอาการทางสมอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ amarin</p> <p>- ปลัดอ.สรรคบุรี ร่วมกับนพ.สสอ.สรรคบุรี ทีม MCATT รพ.สรรคบุรี เทศบาลตำบลบางซุด พัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือให้นายวลัญกรณ์ อายุ 33 ปี ที่ถูกขังอยู่ใต้ถุนบ้าน เนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมอง โดยนายอริวัฒน์ โสภณวัชรพันธ์ หน.งานจิตเวชและยาเสพติด รพ.สรรคบุรี เผยว่า ไม่พบความผิดปกติในเรื่องของการดูแล รวมทั้งอาการทางจิตเวช และอาการเจ็บป่วย ญาติให้ประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในประวัติการรักษาของรพ.สรรคบุรี คือ โรคลมชัก มาจากอาการทางสมองได้ และเรื่องอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว โมโห ญาติให้กินยาต่อเนื่องก็ไม่แสดงอาการอีก และไม่มีอาการชัก</p>	